

## Cả Đồi Di Dâu, Cả Đồi Hèn Nhục!

**Đ**ón Hàng không mẫu hạm Mỹ, Việt Nam đi dây giữa Washington và Bắc Kinh.

*Sự kiện Đà Nẵng đón Hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson hôm nay, 05/03/2018 vừa được coi là một biểu tượng mạnh trong quan hệ chiến lược Việt-Mỹ, vừa cho thấy tính phức tạp trong quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh.*

*Hàng không mẫu hạm Mỹ cùng hai tàu hộ tống với trên dưới 6,000 thủy thủ, phi công... “đổ bộ” vào Đà Nẵng, cảng nằm không xa đảo Cá Voi Xanh nơi tập đoàn dầu khí Exxon Mobil của Hoa Kỳ đang khai thác và nhất là sát cạnh khu vực quần đảo Hoàng Sa, mà cả Việt Nam lẫn Trung cộng cùng tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh chắc chắn là theo dõi sát các hoạt động của USS Carl Vinson trong 5 ngày chiếc tàu neo đậu tại Đà Nẵng.*

*Theo một số các nguồn tin thông thạo được hãng tin Reuters trích dẫn, để trấn an Trung cộng, từ nhiều tháng qua Hà Nội đã gửi các chuyên gia đến Bắc Kinh để giải thích với nước láng giềng phương Bắc về triển vọng tăng cường hợp tác Việt-Mỹ. Các giới chức ngoại giao và quân sự Việt Nam đã liên tục nhấn mạnh đến chính sách đối ngoại độc lập của Hà Nội và mong muốn mở rộng quan hệ quốc tế, duy trì mối bang giao ôn định với Bắc Kinh, bất chấp những tranh chấp ở Biển Đông.*

*.... Tại Bắc Kinh, một số chuyên gia cho rằng sự hiện diện của Hàng không mẫu hạm Mỹ sát cạnh cửa ngõ của Trung cộng là yếu tố để quốc gia Bắc Á này tăng tốc các chương trình xây dựng tại vùng biển mà Trung cộng đã xem là ao nhà. Dù vậy, về mặt chính thức, từ khi hay tin chiếc USS Carl Vinson sẽ đến thăm Đà Nẵng, Bắc Kinh tỏ ra chùng mực. Bộ Ngoại Giao Trung cộng hy vọng giao lưu Mỹ-Việt “mang tính xây dựng”.*

*Trên thực tế, theo như ghi nhận của một chuyên gia về an ninh quốc phòng tại đại học Lĩnh Nam-Hồng Kông, được Reuters trích dẫn, Bắc Kinh giờ đây hiểu rõ hơn chính sách của Hà Nội cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn là Mỹ và Trung cộng. Vẫn theo chuyên gia này, “ngành ngoại giao của Việt Nam đã thành công trong mục đích trấn an Bắc Kinh”... Trong mắt nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, thuộc viện Nghiên Cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore, Trung cộng biết chắc là Việt Nam muốn đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ, nhưng sẽ không dám thách thức Bắc Kinh.*

*Sau cùng, cũng có ý kiến cho rằng, thái độ chùng mực của Trung cộng trước việc Hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Đà Nẵng có thể cho thấy là Bắc Kinh chấp nhận việc Việt*

*Nam ủng hộ sự hiện diện của Hải Quân Hoa Kỳ trong vùng Biển Đông, với điều kiện là sự hiện diện đó “góp phần xây dựng hòa bình và ổn định khu vực” như chính phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung cộng từng tuyên bố.*

Posted by: Quocviet V <quocviet1717@yahoo.com>



*Bốn cột khen ai khéo khéo trông,  
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,  
Trai đu gối hạc khom khom cột  
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.*

*(Hồ Xuân Hương)*

**K**ể từ ngày công sản đời đầu, hồ bác cụ dựng lên chế độ VN dân chủ cộng huê tới việt cộng con cháu đời nay kêu là cộng huê xã nghĩa VN, truyền thống nô lệ thiên triều chệt khựa vẫn cứ cung tuân thủ.

Thuở xưa, mỗi khi già hồ đi Mốt-cu châu Đại đế Xi-tà-lin là phải đi xe lửa qua Bắc Kinh khâu đầu trước thiên tử Mao xin thỉnh lệnh cho đăng trình. Khi về, phải ghé lại phúc trình kết quả xem Đại đế Nga truyền lệnh chỉ gì?

Ngày nay, con cháu Trọng lú cũng làm y như vậy. Trước khi đi Mỹ o bé “đế quốc Hoa Kỳ” thì phải qua tử cấm thành châu hầu thỉnh lệnh chỉ trước khi đăng trình. Phải ký lu bù văn kiện thề nguyện giữ chặt 16 chữ vàng “cùng chung vận mạng” với chủ chệt rồi mới được đi. Khi về lại phải sai Lê hồng anh, Bí thư ban Bí thư TW [Trung ương] thay mặt qua thiên triều tâu trình lên thiên tử Tập là ký kết với đế quốc Mỹ những gì và lại phải ký tờ cam kết không được đơn sai “cùng chung vận mạng”.

Chú nhỏ an-nam cộng chơi trò đu dây như vậy chỉ tổ làm chủ chệt bức mình mắng mỏ thôi. Thỉnh thoảng Hoàn cầu Khải tượng, phụ trang đảng chệt khinh thị, mắng mỏ bọn tôi tớ an-nam về trò chơi trẻ con, ngu dại này. Chệt Dương Khiết Trì có lần qua tận an-nam đô hộ phủ mắng mỏ “bọn con hoang an-nam hãy quay về nhà!”

Người Mỹ cũng biết như vậy nên tỏ vẻ, vuốt ve thì cứ ve vuốt, hành động cụ thể hãy còn xa!

Phải có thái độ cam kết dứt khoát thì mới tiến tới bỏ bịch đồng minh được. Chớ còn chỉ:

*Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,  
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.  
Chơi xuân có biết xuân chẳng tá.  
Cọc nhỏ đi rồi, lỗ bỏ không!*

Thì sự thể chẳng nên cơm cháo gì!

Bọn con hoang chệt muốn nên thân, hãy học lời của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: “Làm đồng minh của Mỹ còn khó hơn là làm kẻ thù của Mỹ.”

Sở dĩ đi một đường nói lối què kệch tê hê là để đi tới việc luận bàn nghiêm chỉnh về triển vọng:

### **Có Không một NATO Phương Đông?**

*Nói theo ngôn ngữ Trung Quán: Cũng có mà cũng không.*

*Có là khi TT Trump không không chế được chệt Tập. Không là khi Mỹ-chệt thỏa hiệp phân chia được quyền lợi đôi bên.*

Thực tế, hiện tại cái sườn của NATO phương Đông đã có sẵn.

### **Liên Minh Kim Cương Nhật Bản**

Có lần, nhà viết sử Dương Trung Quốc nói rằng: Sau ngày phỏng giải Miền Nam, Hoa Kỳ và Trung cộng tiếp tục có hành vi “bao vây Việt Nam...” thì không có đâu, bởi vì Mỹ không hơi đâu làm việc tào lao, bao vây xã nghĩa an-nam làm giống gì. Trái lại Mỹ muốn kéo Việt Nam ra khỏi sự khống chế của Tàu đỏ để áp sát mặt phía Nam (Quảng Đông) của Tàu thì có!

Hiện tại thì coi như an-nam xã nghĩa như là tên lính gác cửa phía nam của Tàu cộng.

Cho nên Nhật Bản mới toan tính đề ra học thuyết “Tân Đại Đông Á” nhằm khống chế Trung cộng. Trong khi chưa tính chuyện được với các nước Thái Lan, Mã Lai, Singapore chỉ biết thương mại làm ăn, không quen trận mạc, Thủ tướng Nhật tân cử Shinzo Abe đi thẳng qua Ấn Độ bàn chuyện lập “*Liên minh Kim cương.*”

**Nó là cái gì vậy?**

Cứ kéo một đường thẳng trên bản đồ, từ Tokyo, Nhật Bản thẳng qua New Delhi, Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ kéo một đường thẳng xuống tới Úc châu. Từ Úc lại kéo một đường thẳng ngược lên Hawaii (Mỹ), từ đó kéo một đường thẳng nữa trở lại Nhật Bản là giáp vòng. Trên bản đồ hiện ra một hình thoi, thường gọi là hình kim cương. Kiểm điểm lại thì mỗi mũi nhọn tượng trưng cho một cường quốc: Nhật, Ấn, Úc, Mỹ.

Mục đích của Liên minh là gì? Công khai thì là bảo vệ an ninh hàng hải Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ẩn tàng phía sau là thế bao vây con gấu đỏ Tàu đang nhe nanh, múa vuốt gồm thâu cả biển Hoa Nam (Biển Đông Việt Nam) và cả biển Hoa Đông áp sát Đảo Senkaku Nhật Bản (Tàu gọi là Đảo Điếu Ngư).

## **MỘT TÂN LIÊN PHÒNG ĐÔNG NAM Á CHO VIỆT NAM**

Ở bên trong cái khung Liên minh Kim cương cứng hơn sắt thép này, VN xã nghĩa đứng ở vị trí nào?

Cứ theo phương châm 16 chữ vàng, an-nam xã nghĩa ta chánh thức và long trọng cam kết với Tàu cộng là: *“Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai.”*

Hợp tác toàn diện có nghĩa là hợp tác mọi thứ Kinh tế, Chánh trị và trước hết là... Quân sự, cũng có nghĩa là “liên minh tay đôi.” Hay nói theo kiểu bình dân: Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai.

Như vậy là cộng sản nhà ta là cái đuôi ngúc ngoắc phía dưới Quảng Đông, Quảng Tây của Tàu phù, lọt thỏm trong cái khung kim cương!

Vậy thử hỏi có cách nào thoát ra được không?

Có một cách, chẳng những thoát khỏi vòng kim cô Tàu phù mà còn trở thành mũi nhọn của khối kim cương chọc thẳng vào mạn Nam của Tàu đỏ để tự phòng vệ khi thời bình và chống xâm lược trong thời chiến: ***Quay lại bắt tay với các nước Đông Nam Á, vận động sự bảo trợ của Mỹ, Ấn, Nhật để tái lập khối “Liên Phòng Đông Nam Á” (SEATO: South East Asia Treaty Organization).*** Nước mình nhỏ, kinh tế mong manh, phải kết hợp với Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương thành một khối mới khả dĩ chặn đứng được nạn bành trướng, xâm lăng của đại hán phương Bắc.

**Muốn được như vậy thì điều kiện tiên quyết là phải giải trừ chế độ cộng sản an-nam, xóa bỏ Liên minh 16 chữ vàng. Đó cũng là cách “Thoát Trung” duy nhất để cứu dân, cứu nước.**

## Một NATO Phương Đông

“*Mỹ đang thành hình Nato-Châu Á*”:(\*)

Theo Đô đốc James Lyons và Richard Fisher (chuyên gia các vấn đề quốc tế Mỹ) nhấn mạnh rằng, “Nếu Mỹ muốn duy trì vị trí hàng đầu trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở Tây Thái Bình Dương, chúng ta cần một chiến lược mới và sẽ là lý tưởng nếu chúng ta tạo ra được một ‘NATO của Châu Á’”. Như chúng ta đã biết, hiện nay NATO chính là một liên minh quân sự thành lập từ năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở Châu Âu. Đó là tên gọi tắt của “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương” (North Atlantic Treaty Organization) là một liên minh quân sự được thành lập ngày 4/4/1949 có trụ sở đặt tại Bruxelles (Bi) gồm có Hoa Kỳ và thành viên 28 quốc gia phần lớn tại các nước ở Châu Âu.

Mỹ bằng mọi cách khác nhau từ song phương hay đa phương đều mong muốn hợp tác với các nước ở khu vực Châu Á-TBD. Trong việc hợp tác quân sự đi từ các cuộc tập trận quy mô nhỏ tới lớn, dần dần Mỹ muốn những khu vực mình quan tâm sẽ chịu ảnh hưởng các học thuyết quân sự của Mỹ. Các chiến lược gia ở Ngũ Giác Đài muốn rằng, các đối tác và các đồng minh ở khu vực Châu Á cần có những hành động thống nhất hơn nữa và cùng dựa theo những nguyên tắc chung trong các hoạt động quân sự.

Theo các chuyên gia, hiện nay Washington đang duyệt xét về cấu trúc an ninh khu vực như: mở rộng mô hình liên minh cũ sang hình thức liên minh mới, rộng lớn hơn, ngoài các đồng minh truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines... nó còn bao gồm các quốc gia ở Châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore, Australia và đang vói tay tới tận Châu Âu như Anh, Pháp vào trong liên minh chiến lược “phong tỏa & bao vây Tàu Cộng”.

Đại tá Không quân TC Dai Xu trong một bài viết với chủ đề “*Mỹ đang xây dựng NATO-Châu Á bao vây Trung cộng*”, Xu đưa ra nhận định rằng: “Mỹ đang xây dựng một NATO-Châu Á” cùng với Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Nam Hàn và các quốc gia Đông Nam Á trong khối ASEAN để phong tỏa, bao vây và cô lập Trung cộng. Nhưng Bắc Kinh đã nhìn thấy viễn cảnh này, song có lẽ chưa đủ thế và lực ngăn chặn chiến lược này của Mỹ.

Được biết Hải quân Hoa Kỳ có khoảng 285 chiến hạm đủ loại, 12 HKMH. Ngũ Giác Đài sẽ điều động 60% lực lượng Hải quân sang Châu Á-TBD, trong đó 6 HKMH vào cuối năm 2017. Giới chuyên gia phân tích cho rằng, Hoa kỳ đã lên kế hoạch thông qua quan hệ đối tác quân sự với 10 nước thành viên ASEAN để xây dựng cơ sở cho một phiên bản “**NATO-CHÂU Á**”. Liên minh này sẽ được sử dụng để phục vụ cho chiến lược “Phong tỏa trận” và mục đích cuối cùng đối đầu với TC.

(\*) (Chiến lược phong tỏa & bao vây Tàu cộng của Mỹ: Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

Như nhận xét mở đầu, cái sườn Liên Minh Kim Cương Nhật Bản và mô hình Tổ chức Liên phòng Đông Nam Á đã có sẵn. Khi nào cần, Hoa Kỳ và Nhật Bản tích cực vận động ráp lại là hình thành “**Khối Liên Phòng Á Châu**” tức thì.

Trong tình hình như vậy, Việt Nam phải làm gì?

### **Việt Nam: Đông hòa Hoa Kỳ - Bắc cự hán cộng**

Muốn được như vậy, phải hành động tranh tiên: Uống rượu mời đừng đợi uống rượu phạt.

Phải mau lẹ vận động toàn dân vùng dậy xóa bỏ “đảng” và chế độ toàn trị việt cộng để làm một công, hai việc:

-Dân chủ hóa Đất nước, đoàn kết toàn dân lo tái thiết, phát triển, xây dựng nội lực.

-Xóa bỏ sạch 16 chữ vàng “vận mệnh tương quan”, thoát ly hẳn thòng lọng hán chệt, mau lẹ vận động tái lập Tổ chức Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO), dựa thế Hoa Kỳ - Liên Minh Kim Cương Nhật Bản và sẵn sàng gia nhập NATO Phương Đông hầu giữ nước và nhờ giúp đỡ tái thiết, phát triển.

Không có một nước nào đem vận mệnh của Quốc gia - Dân tộc buộc chặt vào vận mệnh của một nước lớn đang ngồi trên đầu chực chờ xâm chiếm một cách ngu si như bè lũ phản nước, hại dân hồ tinh bác cụ việt cộng!

*Nguyễn Nhơn.*



---

*Nguồn: Internet eMail by Nguyễn Nhơn chuyển*

*Đăng ngày Thứ Tư, March 7, 2018  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*